

Số: 81 /BC-UBND

Tân Hưng, ngày 23 tháng 10 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**Về việc tham mưu giải trình ý kiến, kiến nghị**  
**của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI**

Thực hiện Công văn số 1372/UBND-KTTH ngày 22/8/2019 của UBND huyện Hớn Quản về việc tham mưu giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI, UBND xã Tân Hưng tham mưu giải trình ý kiến, kiến nghị như sau:

**1. Cử tri Trần Văn Lượng - Ấp Hưng Phát, xã Tân Hưng:** Sóc Xà Nạp chưa có điện lưới, địa phương đã kiến nghị nhiều lần, nhiều cấp nhưng không có điều kiện đầu tư. Hiện nay, trung tâm Sóc đã có đường điện trung thế nhờ các doanh nghiệp đầu tư, bà con mong muốn kéo điện nhưng kinh phí thực hiện hạ thế rất cao, khoảng 300 triệu đồng trong khi bà con đồng bào ở đây có (30 hộ) rất khó khăn. Vừa qua Ban ấp đã vận động bà con đóng góp được 150 triệu đồng nhưng vẫn còn thiếu 150 triệu đồng nữa mới đủ kinh phí hạ thế điện, rất mong sự quan tâm của lãnh đạo các cấp hỗ trợ phần kinh phí 150 triệu đồng để nhân dân sớm có điện sinh hoạt.

**2. Trả lời:** Theo kiến nghị trên của cử tri UBND huyện, UBND xã và Ban ấp Hưng Phát đã làm việc với Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope Bình Phước. Qua buổi làm việc, đã thống nhất với thỏa thuận của Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope Bình Phước và các hộ dân về kéo điện hạ thế sóc Xà Nạp phục vụ sinh hoạt của nhân dân, cụ thể: Các hộ dân mỗi hộ đóng góp 5 triệu đồng, phần còn lại sẽ do Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope Bình Phước hỗ trợ và thi công. Đường hạ thế phải đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Qua buổi làm việc trên, UBND huyện cũng đã giao cho UBND xã Tân Hưng, các Phòng chuyên môn tham mưu cho UBND huyện thực hiện các bước tiếp theo để sớm đưa điện về cho bà con khu vực sóc Xà Nạp.

Trên đây là Báo cáo tham mưu giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XI của UBND xã Tân Hưng./.

(Kèm theo Báo cáo này Thông báo kết luận số 155/TB-UBND ngày 19/9/2019 của UBND huyện)

**Nơi nhận:**

- Văn phòng HĐND – UBND huyện;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH**



*Wô Văn Quỳnh*



**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HÓN QUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 155 /TB-UBND

Hón Quận, ngày 19 tháng 9 năm 2019

**THÔNG BÁO**

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh tại buổi làm việc với Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope Bình Phước.

UBND XÃ TÂN HUNG	
Số	1436
Ngày	20/9/2019
Chuyên	T.T. D. v.v.
Lưu	Hồ Sơ Sở

Ngày 05/9/2019, tại UBND xã Tân Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh đã chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope về giải quyết kiến nghị của người dân liên quan đến yêu cầu Công ty di dời đường điện tại sóc Xà Nạp, ấp Hưng Phát, xã Tân Hưng.

**I. Thành phần tham dự:** Ông Nguyễn Ngọc Thế - PTPPT. Phòng Kinh tế - Hạ tầng, ông Điều Thành – PCT. UBND xã Tân Hưng; đại diện Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope: ông Trần Ngọc Uýnh, bà Dương Hồng Nguyên (đại diện theo giấy ủy quyền ngày 14/01/2019); đại diện các hộ dân: ông Điều Thôi, ông Điều Hém, ông Trần Xuân Lượng – Ban ấp Hưng Phát.

Vắng: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường (có lý do).

**II. Nội dung:** Sau khi nghe UBND xã Tân Hưng, đại diện Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope, các hộ dân báo cáo về thỏa thuận hỗ trợ thi công công trình đường điện Trung, hạ thế vào trang trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope, ý kiến thảo luận và thỏa thuận của Công ty với các hộ dân, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh đã kết luận như sau:

1. Thống nhất với thỏa thuận của Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope và các hộ dân về kéo đường điện hạ thế sóc Xà Nạp phục vụ sinh hoạt của nhân dân, cụ thể: Các hộ dân mỗi hộ đóng 5 triệu đồng, phần kinh phí còn lại sẽ do Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope hỗ trợ và thi công. Đường điện hạ thế phải đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân đã đóng tiền.

2. Giao UBND xã Tân Hưng phối hợp với Công ty rà soát lại số hộ dân sử dụng điện, chỉ đạo ban ấp và đề nghị các hộ đóng đủ tiền như đã thống nhất để đầu tư đường điện. Phối hợp với Công ty để thực hiện thủ tục thu hồi đất, chỉnh lý biến động Giấy CNQSD đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

3. Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Điện lực Chơn Thành hoặc Điện lực Hón Quận, UBND xã Tân Hưng và các thành phần có liên quan để khảo sát, thiết kế đường điện đảm bảo nhu cầu sử dụng của người dân; theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope thi công đường điện hạ thế để người dân sử dụng (thời gian thi công trong tháng 10/2019).



4. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện theo dõi, đôn đốc Phòng Tài nguyên & Môi trường tham mưu UBND huyện thực hiện thủ tục thu hồi đất làm đường giao thông theo đúng quy định.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Thị Kim Oanh tại cuộc họp. UBND huyện thông báo đến các thành viên dự họp, đề nghị các đơn vị liên quan biết tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- CT, PCT. UBND huyện;
- Thành viên dự họp;
- LĐ VP, CV (Quang);
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



*Võ Ngọc Khánh*

